



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1. คำรับรองระหว่าง

นายชวลิต ชูขจร

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้รับคำรับรอง

และ

นายเลิศศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผู้ทำคำรับรอง

- คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มีใช้สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
- รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
- ข้าพเจ้า นายชวลิต ชูขจร ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายเลิศศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายเลิศศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
- ข้าพเจ้า นายเลิศศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ทำความเข้าใจ คำรับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คำรับรองไว้

6. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



(นายชวลิต ชูขจร)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 3 เดือน เมษายน 2558



(นายเลอศักดิ์ รั้วตระกูลไพบูลย์)
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วันที่ 18 เดือน มีนาคม 2558

คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

มิติภายนอก: การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 65)

ตัวชี้วัดที่ 1: ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงเกษตร/แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)/ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม (ร้อยละ 65)

1.1 รายได้เงินสดทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน/ปี) (ร้อยละ 15)

นโยบายกระทรวง/ ประเด็น ยุทธศาสตร์	จุดเน้น/ Positioning	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2558	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของ คณะกรรมการ	
					2555	2556	2557	1	2	3	4		5
1.พัฒนาคุณภาพ ชีวิตเกษตรกร	1. เกษตรกรมี คุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพที่มั่นคง รายได้เพียงพอ ต่อการเลี้ยงชีพ	1.1 รายได้เงินสดทาง การเกษตรของเกษตรกร เฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน/ปี)	15	148,240	2555	2556	2557	1	2	3	4	5	
คำอธิบาย:		รายได้เงินสดทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือน หมายถึง รายได้เป็นเงินสดจากผลผลิต ผลพลอยได้ และสิ่งอื่นใดจากกระบวนการผลิตทางการเกษตร ซึ่งได้จากการจำหน่ายตามจำนวนหรือปริมาณที่ครัวเรือนเกษตรกรได้รับ ในระหว่างปีเพาะปลูก 2557/58 (ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.2557 - 30 เม.ย.2558) ทั้งนี้ไม่นับรวมเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล (ถ้ามี)			140,565 (p)	146,334 (p)	148,240 (p)	144,356	146,298	148,240	150,182	152,124	
สูตรการคำนวณ :		<input type="checkbox"/> ขั้นตอน (Milestone: M) <input checked="" type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานยิ่งมกยิ่งดี (Range: R) <input type="checkbox"/> ระดับ (Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) <input type="checkbox"/> ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R - A) <input type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร..... <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT - A)											
เงื่อนไข:		- ต้องรายงานผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค.58 - ไม่ับรวมเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล (ถ้ามี) - ต้องอยู่ในสถานะปกติทั้งทางกายภาพ และทางการเงิน กล่าวคือ ต้องไม่มีสถานะแผนแล้ง อุทกภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตอย่างรุนแรง อาทิ โรคระบาด อุทกภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งทำให้พื้นที่เกษตรกรรมเสียหายอย่างกว้างขวาง รวมทั้งการท่วมตลาด ค่าเงินบาทอ่อน											

นโยบายกระทรวง/ ประเด็น ยุทธศาสตร์	จุดเน้น/ Positioning	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2558	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ	
					2555	2556	2557	1	2	3	4		5
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:		ตัว ราคาน้ำมัน ซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลานาน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราคาผลผลิตภายในประเทศ											
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บ ข้อมูล:		รอบการรายงาน : รายปี ใช้ตัวเลขเบื้องต้นจากการสำรวจ (p), เก็บรวบรวมข้อมูล ประมาณผลโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นข้อมูลจากการประมาณการค่าเชิงสถิติด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยการสำรวจ ซึ่งมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตเป็น ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลภาคสนามในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 และศูนย์สารสนเทศการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบการวิเคราะห์ความถูกต้อง ปรับแก้ไข รายงานผลและเผยแพร่ข้อมูล											
หมายเหตุ:		p = ตัวเลขเบื้องต้นจากการสำรวจ											

1.2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำยุทธศาสตร์งานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 10)

นโยบายกระทรวง/ ประเด็น ยุทธศาสตร์	จุดเน้น/ Positioning	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2558	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
					2555	2556	2557	1	2	3	4	5	
2. พัฒนาขีด ความสามารถใน การผลิต การ จัดการสินค้า เกษตรและความ มั่นคงด้านอาหาร	2. ส่งเสริมวิจัย และพัฒนา การ สร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยี ใหม่ในการผลิต ตลอดจนการ สาธิต การ ส่งเสริมและการ ถ่ายทอด เทคโนโลยีด้าน การเกษตร(R&D)	1.2 ระดับความสำเร็จของการ จัดทำยุทธศาสตร์งานวิจัย ของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์	10	3	-	-	2557	1	2	3	4	5	
คำอธิบาย:		<p>ระดับความสำเร็จของการจัดทำยุทธศาสตร์งานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายถึง การจัดทำยุทธศาสตร์งานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนำเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ หรือใช้ประโยชน์จากยุทธศาสตร์ฯ กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน</p> <p>ระดับที่ 1: จัดทำร่างยุทธศาสตร์งานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <p>ระดับที่ 2: คณะกรรมการส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากงานวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ</p> <p>ระดับที่ 3: คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ</p> <p>ระดับที่ 4: ร้อยละ 80 ของงานวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนการวิจัยตามแผนฯ ปี 2558</p> <p>ระดับที่ 5: ร้อยละ 100 ของงานวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนการวิจัยตามแผนฯ ปี 2558</p>											



นโยบายกระทรวง/ ประเด็น ยุทธศาสตร์	จุดเน้น/ Positioning	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2558	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
					2555	2556	2557	1	2	3	4	
สูตรการคำนวณ :		<input type="checkbox"/> ขั้นตอน (Milestone: M) <input type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานยิ่งมกยิ่งดี (Range: R) <input type="checkbox"/> ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R - A) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับ (Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT - A) <input type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร.....										
เงื่อนไข:		ต้องไม่มีภัยคุกคามด้านการปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายการพัฒนากระบวนการดำเนินงานวิจัยของกระทรวงเกษตรฯ										
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:												
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บ ข้อมูล:		จำนวน แผนงาน/โครงการ วิจัยของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ตามแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยของกระทรวงเกษตรฯ ปี 2558 เปรียบเทียบกับ จำนวนผลงานวิจัยของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 จากข้อมูล 2 แหล่ง คือ แผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของกระทรวงเกษตรฯ และข้อมูลจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ										
หมายเหตุ:		เป็นตัวชี้วัดใหม่ ปีแรก										

13/1/58

1.3 ระดับความสำเร็จของรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเภทและต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเภทศูญกนนำไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 20)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2558	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ	
					2555	2556	1	2	3	4	5		
1. การจัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทาง การเกษตรไปสู ที่มีการบูรณา การ	เพื่อนำ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและ มาตรการทาง การเกษตรไปสู การปฏิบัติที่มี ประสิทธิภาพ	1.3 ระดับความสำเร็จของ รายงานวิเคราะห์ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเกษตรในประเทศและ ต่างประเทศที่ส่งผลต่อ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเกษตรในประเทศ ถูกนำไปใช้ประโยชน์	20	ระดับ 3	100	2556 100	2557 ระดับ 5	1	2	3	4	5	
คำอธิบาย:		<p>ระดับความสำเร็จของรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเกษตรในประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง หมายถึง รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศและต่างประเทศ (เอกสารงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558 เป้าหมาย 10 เรื่อง) ที่นำเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการส่งการให้นำไปปฏิบัติ หรือใช้ประโยชน์จากรายงานนั้น</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน</p> <p>ระดับ 1 : จัดทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตร ในประเทศและได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์และได้นำเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการส่งการให้นำไปปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนเรื่องตามแผนงานงบประมาณปี 2558</p> <p>ระดับ 2 : จัดทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศและได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์และได้นำเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการส่งการให้นำไปปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนเรื่องตามแผนงานงบประมาณปี 2558</p>											



ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2558	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ				
					2555	2556	2557	1	2	3	4	5					
					<p>ระดับ 3 : จัดทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศไทยและได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์และได้นำเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการสั่งการให้นำไปปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเรื่องตามแผนงานงบประมาณปี 2558</p> <p>ระดับ 4 : ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจ ร้อยละ 85 โดยใช้ผลการสำรวจความพึงพอใจในการสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 และแนวโน้มปี 2559 ซึ่งมีแผนฯ ที่จะจัดสัมมนาฯ ดังกล่าว ในช่วงปลายปี 2558</p> <p>ระดับ 5 : ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90 โดยใช้ผลการสำรวจความพึงพอใจในการสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 และแนวโน้มปี 2559 ซึ่งมีแผนฯ ที่จะจัดสัมมนาฯ ดังกล่าว ในช่วงปลายปี 2558</p> <p><input type="checkbox"/> ขึ้นตอน (Milestone: M) <input type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานยิ่งมกย้งดี (Range: R) <input type="checkbox"/> ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R - A)</p> <p><input type="checkbox"/> ระดับ (Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานยิ่งน้อยย้งดี (Rating: RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT - A)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Hybrid ร้อยละ และการนำรายงานไปใช้และเผยแพร่</p>												
					เงื่อนไข:												
					รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:												
					แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:												
					หมายเหตุ:												

1.4 การศึกษาวิจัยโครงสร้างหนี้และแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินภาคเกษตรและเกษตรกรไทย (ร้อยละ 20)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2558	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของคณะกรรมาฯ
					2555	2556	2557	1	2	3	4	
		1.4 การศึกษาการวิจัยโครงสร้างหนี้และแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินภาคเกษตรและแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินภาคเกษตรและเกษตรกรไทย	20	ระดับ 3	-	-	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
คำอธิบาย:		<p>การศึกษาการวิจัยโครงสร้างหนี้และแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินภาคเกษตรและเกษตรกรไทย หมายถึง ผลการศึกษาการวิจัยโครงสร้างหนี้และแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินภาคเกษตรและเกษตรกรไทย และนำผลการศึกษาการวิจัยฯ ดังกล่าวเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงการกำหนดมาตรการ/นโยบายที่สืบเนื่องเพื่อดำเนินการเรื่องดังกล่าว</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน</p> <p>ระดับ 1 : การศึกษาวิจัยโครงสร้างหนี้และแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินภาคเกษตรและเกษตรกรไทย</p> <p>ระดับ 2 : ร่างผลการศึกษาการวิจัยโครงสร้างหนี้และแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินภาคเกษตรและเกษตรกรไทย</p> <p>ระดับ 3 : ผลการศึกษาการวิจัยโครงสร้างหนี้และแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินภาคเกษตรและเกษตรกรไทย</p> <p>ระดับ 4 : นำเสนอผลการศึกษาการวิจัยโครงสร้างหนี้และแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินภาคเกษตรและเกษตรกรไทย เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์</p> <p>ระดับ 5 : กำหนดมาตรการ/นโยบายที่สืบเนื่อง</p>										
สูตรการคำนวณ :		<input checked="" type="checkbox"/> ขั้นตอนที่ 1 (Milestone: M) <input type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานที่ยังบกพร่อง (Range: R) <input type="checkbox"/> ระดับ (Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานที่ยังบกพร่อง (Rating: RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT - A) <input type="checkbox"/> Hybrid										
เงื่อนไข:												



ประเด็นยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2558	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของ คณะ กรรมการฯ		
					2555	2556	2557	1	2	3	4	5			
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน: แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บ ข้อมูล:															
หมายเหตุ:															

มิติภายนอก: การประเมินคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 2 : คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) (ร้อยละ 10)

ประเด็น ยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2558	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2555	2556	2557	1	2	3	4	5	
		การให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจ การเกษตรแบบมีส่วนร่วม	10	3	-	-	1	2	3	4	5		

มิติภายใน: การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15)
ตัวชี้วัดที่ 3 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ 5)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2558	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2555	2556	2557	1	2	3	4	5	
		3.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	2.5	81				75	78	81	84	87	ประเมินผลตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่เจ้าภาพกำหนด
		3.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	2.5	92				88	90	92	94	96	

ตัวชี้วัดที่ 4 : การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ (ร้อยละ 5)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2558	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2555	2556	2557	1	2	3	4	5	
		4.1 ด้านไฟฟ้า	2.5	3				1	2	3	4	5	ประเมินผลตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่เจ้าภาพกำหนด
		4.2 ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง	2.5	3				1	2	3	4	5	

ตัวชี้วัดที่ 5 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (ร้อยละ 5)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2558	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2555	2556	2557	1	2	3	4	5	
		5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ	10	3				1	2	3	4	5	ประเมินผลตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่เจ้าภาพกำหนด
								1	2	3	4	5	

มิติภายใน: การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 10)
ตัวชี้วัดที่ 6 : การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ร้อยละ 5)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2558	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2555	2556	2557	1	2	3	4	5	
6.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร			1	3				1	2	3	4	5	ประเมินผลตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่เจ้าภาพกำหนด
								2	3	4	5		
6.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ			4	3				1	2	3	4	5	

ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน (ร้อยละ 5)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ		
						2555	2556	2557	1	2		3	4
7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน			5	3				1	2	3	4	5	ประเมินผลตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่เจ้าภาพกำหนด
								0-19.99	20-39.99	40-59.99	60-79.99	80-100	